



# "Cơ cuồng loạn chống GMO" năm 2021 của Sri Lanka

Sách điện tử này điều tra tình trạng tham nhũng xung quanh lệnh cấm GMO năm 2021 của Sri Lanka và cuộc khủng hoảng kinh tế sau đó, xem xét những điểm tương đồng với các chiến lược do WikiLeaks đưa ra để thực thi việc áp dụng GMO thông qua áp lực kinh tế.

*Được in trên 16 tháng 12, 2024*



**Tranh luận về GMO**

Một quan điểm phê phán về thuyết ưu sinh

# Mục lục (TOC)

## 1. 🇱🇰 Cơ công loạn chống GMO ở Sri Lanka

### 1.1. 📉 Suy thoái kinh tế

1.1.1. 😬 Dự án xóa mù chữ di truyền nói về cơ công loạn chống GMO

1.1.2. 👉 Hội đồng Khoa học Hoa Kỳ: Các nhà hoạt động chống GMO phải chịu trách nhiệm

## 2. Trường hợp đáng ngờ

### 2.1. Nhập khẩu GMO trong thời gian cấm

📖 Tài liệu của Hoa Kỳ cho thấy luật dự kiến vào năm 2023

### 2.2. 💰 Tổng thống rút sạch kho bạc nhà nước

2.3. 🤔 IMF có lịch sử buộc GMO thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế

2.3.1. 🇭🇺 Hungary đã đuổi IMF ra khỏi đất nước vì lệnh cấm GMO

2.3.2. 🇺🇸 WikiLeaks: Hoa Kỳ nhắm vào những người phản đối cây trồng biến đổi gen

## 3. Thí nghiệm canh tác hữu cơ: Một cái nhìn cận cảnh hơn

3.1. 📖 Nền kinh tế Sri Lanka dựa vào du lịch

3.2. 🚫 Chính phủ cấm nhập khẩu nguyên liệu, gây thiếu hụt lớn

3.3. 🧑🌾 Nông dân chưa có kinh nghiệm canh tác hữu cơ

3.4. 🤖 Đại dịch, giá cao và không có thời gian

## 4. Sự kết luận



**Sri Lanka में Economic  
Disaster की असली वजह  
100% Organic Farming?**

Thảm họa kinh tế Sri Lanka

## CHƯƠNG 1.

# Lệnh cấm GMO năm 2021 của Sri Lanka

Báo cáo điều tra về tham nhũng và thảm họa kinh tế

Vào năm 2021, Sri Lanka đã thực hiện lệnh cấm GMO gây tranh cãi như một phần của sáng kiến *canh tác hữu cơ 100%*. Quyết định này, được một số tổ chức khoa học mô tả là *cơn cuồng loạn chống GMO*, đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng tiếp tục ảnh hưởng đến đất nước. Báo cáo điều tra này xem xét các sự kiện xung quanh lệnh cấm, sự sụp đổ kinh tế sau đó và các tình huống đáng ngờ cho thấy tham nhũng.

## CHƯƠNG 1.1.

### Lệnh cấm GMO và thảm họa kinh tế

Dự án xóa mù chữ di truyền, một tiếng nói nổi bật trong cộng đồng khoa học ủng hộ GMO, đã mô tả tình hình là *cơn cuồng loạn chống GMO* và việc áp dụng *chính trị xanh* một cách liều lĩnh đã dẫn đến một thảm họa kinh tế khiến hàng triệu trẻ em rơi vào cảnh đói khát. Theo báo cáo của họ:

#### **(2023) Thảm họa 'xanh' của Sri Lanka đối với sự cuồng loạn chống GMO**

*Khi cựu tổng thống Gotabaya Rajapaksa cấm GMO vào năm 2021, sản lượng nông nghiệp nhanh chóng giảm 40%. Khi anh rời khỏi đất nước do bạo loạn vào tháng 7, cứ 10 gia đình thì có 7 gia đình phải cắt giảm lương thực và 1,7 triệu trẻ em Lankan có nguy cơ chết vì suy dinh dưỡng.*

Nguồn: [Dự án xóa mù chữ di truyền \(sao lưu PDF\)](#)

Tương tự, Hội đồng Khoa học và Sức khỏe Hoa Kỳ cho rằng thảm họa kinh tế trực tiếp là do lệnh cấm GMO:

## **(2022) Các nhóm chống biến đổi gen đổ lỗi cho thảm họa kinh tế của Sri Lanka**

*Sri Lanka đã thực hiện một thí nghiệm độc ác đối với công dân của mình vào năm ngoái. Dưới sự thống trị của các nhà hoạt động chống biến đổi gen và thực phẩm hữu cơ, chính phủ đã cấm nhập khẩu thuốc trừ sâu tổng hợp và thực thi chuyển đổi đất nước sang nền nông nghiệp hoàn toàn hữu cơ, khiến đại đa số nông dân không được tiếp cận với các công cụ quan trọng mà họ sử dụng để trồng trọt. cây trồng mà đất nước của họ phụ thuộc vào.*

Nguồn: [Hội đồng Khoa học Hoa Kỳ \(sao lưu PDF\)](#)

## CHƯƠNG 2.

# Trường hợp đáng ngờ

**T**rong khi các tổ chức khoa học này đổ lỗi cho quan điểm chống GMO về cuộc khủng hoảng ở Sri Lanka, cuộc điều tra của chúng tôi đã phát hiện ra một số trường hợp đáng ngờ cho thấy một tình huống liên quan đến tham nhũng:

## CHƯƠNG 2.1.

### Nhập khẩu GMO trong thời gian cấm

Bất chấp lệnh cấm GMO được cho là, một báo cáo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ tiết lộ rằng Sri Lanka đã nhập khẩu thực phẩm GMO trị giá 179 triệu USD vào năm 2021:



**Report Name:** Agricultural Biotechnology Annual - 2022

**Country:** Sri Lanka

Báo cáo của Hoa Kỳ về luật canh tác cây trồng biến đổi gen ở Sri Lanka

### **(2023) Báo cáo của Hoa Kỳ xác nhận sản xuất thực phẩm GMO ở Sri Lanka**

*Hoa Kỳ và Sri Lanka có mối quan hệ thương mại nông nghiệp cùng có lợi. Việc nhập khẩu cây trồng và vật nuôi biến đổi gen (GE) trị giá 179 triệu USD vào năm 2021. Tuy nhiên, Sri Lanka chưa xuất khẩu các sản phẩm GMO sang Hoa Kỳ. Một dự thảo khung pháp lý cho luật An toàn sinh học để ban hành Đạo luật An toàn sinh học quốc gia đang được Cục soạn thảo pháp lý soạn thảo và đang chờ Tổng chưởng lý và Nội các phê duyệt.*

*Nguồn: [Nông nghiệpInformation.lk](https://www.nongnghiepinformation.lk) | Văn bản của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ*

Tài liệu này không chỉ xác nhận lượng nhập khẩu GMO đáng kể trong thời gian có lệnh cấm mà còn chỉ ra rằng Sri Lanka đang trồng cây trồng GMO và đang chờ luật thương mại hóa theo kế hoạch vào năm 2023.

## CHƯƠNG 2.2.

### Hành vi sai trái của tổng thống

Trong lệnh cấm GMO, Tổng thống khi đó **Gotabaya Rajapaksa** bị cáo buộc đã tham gia vào việc chi tiêu liêu lĩnh vì lợi ích cá nhân. Theo một người trong cuộc Sri Lanka:



(2023) Chính sách canh tác hữu cơ có phải là nguyên nhân gây khủng hoảng kinh tế Sri Lanka? Sự thật là gì?

*Vì lợi ích chính trị, họ rải trợ cấp cho các bộ phận khác nhau. Điều đó đã trở thành một nguyên nhân chính của các kho bạc trống rỗng. Hiện tại, chính phủ không có tiền thậm chí để trả lương cho nhân viên chính phủ.*

Nguồn: (sao lưu PDF)

Hành vi phi đạo đức này có vẻ mâu thuẫn với động cơ đạo đức có mục đích đằng sau sáng kiến canh tác hữu cơ.

## CHƯƠNG 2.3.

### Gói cứu trợ của IMF và sự ép buộc tiềm năng


Sau khi bỏ trốn khỏi đất nước vì bạo loạn, Rajapaksa tuyên bố rằng gói cứu trợ trị giá 2,9 tỷ USD của IMF là *lựa chọn duy nhất* để phục hồi sau suy thoái kinh tế. Tuyên bố này làm dấy lên mối lo

ngại, do IMF bị cáo buộc có lịch sử tham gia vào việc thực thi việc áp dụng GMO thông qua áp lực kinh tế.

*Sự trớ trêu của sự trớ trêu. Một tổ chức được toàn cầu thừa nhận là chống nhân dân, theo chủ nghĩa tinh hoa và chịu trách nhiệm làm gia tăng nghèo đói, đau khổ và cơ cực ở hàng chục quốc gia, giờ đây được coi là vị cứu tinh duy nhất cho người dân Sri Lanka.*

**(2023) 'Lựa chọn duy nhất để thoát khỏi khủng hoảng là tìm kiếm sự hỗ trợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)' Tổng thống Sri Lanka nói về sự sụp đổ kinh tế.**

Nguồn:  Mint

Sự tham gia của IMF đặt ra thêm nhiều câu hỏi. Một trường hợp năm 2012 ở  Hungary chứng kiến giới lãnh đạo nước này buộc phải từ chối hỗ trợ của IMF để duy trì lệnh cấm GMO. Vụ việc này, cùng với những tiết lộ của WikiLeaks về các bức điện ngoại giao của Hoa Kỳ cho thấy áp lực buộc các quốc gia phải áp dụng cây trồng biến đổi gen, cho thấy một mô hình sử dụng đòn bẩy kinh tế để tác động đến các chính sách nông nghiệp.

### **(2012) Hungary loại bỏ GMO VÀ IMF**

*Thủ tướng Hungary Victor Orbán đã đuổi gã khổng lồ GMO Monsanto ra khỏi đất nước, đi xa tới mức cày xới dưới 1000 mẫu đất. Trớ trêu thay, thật khó để tìm nguồn về điều này. Thậm chí còn khó hơn, trớ trêu hơn, để tìm thấy bất cứ điều gì đề cập đến báo cáo của Wikileaks về mối liên hệ giữa chính phủ Hoa Kỳ và ngành công nghiệp GMO và các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Hungary thông qua IMF.*

Nguồn: [The Automatic Earth](#)

### **(2012) Hoa Kỳ bắt đầu chiến tranh thương mại với các quốc gia phản đối GMO**

Nguồn: [Natural Society](#)





**WikiLeaks: Hoa Kỳ nhắm vào những người phản đối cây trồng biến đổi gen:**

## **Ăn GMO! hoặc Chúng ta sẽ gây ra nỗi đau**

Các bức điện cho thấy các nhà ngoại giao Mỹ đang làm việc trực tiếp cho các công ty GM như Monsanto và Bayer.

Những người phản đối GMO bị trừng phạt bằng *sự trả đũa và đau đớn* .

## CHƯƠNG 3.

# Thí nghiệm canh tác hữu cơ: Một cái nhìn cận cảnh hơn

**M**ột số khía cạnh của sáng kiến canh tác hữu cơ của Sri Lanka đặt ra câu hỏi về mục đích thực sự của nó:

**Thời điểm:** Thử nghiệm được triển khai trong thời điểm đại dịch COVID-19, khi nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch của Sri Lanka vốn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.



Kỳ nghỉ ở Sri Lanka - Các chuyến thám hiểm và tham quan thiên nhiên có hướng dẫn

**Hạn chế nhập khẩu:** Chính phủ cấm nhập khẩu một số nguyên liệu thô, yêu cầu nông dân sản xuất chúng trong nước. Điều này dẫn đến sự thiếu hụt đáng kể.


**Thiếu sự chuẩn bị:** Nông dân đã quen với phân bón hóa học đột nhiên bị buộc phải chuyển sang phương pháp hữu cơ mà không được đào tạo hoặc hỗ trợ đầy đủ.

**Giá tăng:** Giai đoạn chuyển đổi sang canh tác hữu cơ thường dẫn đến năng suất thấp hơn. Điều này cộng với áp lực kinh tế liên quan đến đại dịch đã khiến giá hàng hóa tăng vọt.

## CHƯƠNG 4.

# Sự kết luận

Những sự thật xung quanh lệnh cấm GMO của Sri Lanka và cuộc khủng hoảng kinh tế tiếp theo đã vẽ nên một bức tranh vượt xa sự *cuồng loạn chống GMO* đơn giản. Việc nhập khẩu GMO ô ạt trong thời gian được cho là có lệnh cấm, hành vi phi đạo đức của tổng thống và những tình huống đáng ngờ của sáng kiến canh tác hữu cơ đều cho thấy tham nhũng đang diễn ra.

Trong khi các tổ chức khoa học đổ lỗi cho quan điểm chống GMO về thảm họa, cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy một tình huống phức tạp hơn. Trường hợp của Sri Lanka đóng vai trò như một lời nhắc nhở rõ ràng về sự cần thiết của sự minh bạch và quản lý có đạo đức trong các quyết định chính sách nông nghiệp, đặc biệt khi chúng liên quan đến  thuyết ưu sinh hoặc sinh vật biến đổi *gen lấy con người làm trung tâm* .

*Được in trên 16 tháng 12, 2024*



**Tranh luận về GMO**

Một quan điểm phê phán về thuyết ưu sinh

© 2024 Philosophical.Ventures Inc.